

## ป่าไม้-อุทยานฯจัดงาน'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ'น้อมรำลึกมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า...น.4

### ป่าไม้-อุทยานฯจัดงาน'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ' น้อมรำลึกมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-เมื่อวันที่ 17 ต.ค.56 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ธีระแนว ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าวการจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาถอยสูง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานและทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการจัดกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ การบำรุงรักษาต้นไม้ และปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตายให้เจริญเติบโตปกคลุมพื้นดิน เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรรศการความเป็นมาของวันรักต้นไม้ และพิธีมอบกล้าไม้ให้กับผู้แทนมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปเป็นประธานในพิธี และร่วมบำรุงรักษาต้นไม้

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด และทรงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตลเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้มติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์ คือวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงพลังความสามัคคีเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆ

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ด้วยการแฉ้วถางวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ปลูกซ่อมต้นไม้ที่เสื่อมโทรมให้เจริญเติบโตปกคลุมพื้นดิน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายบุญชอบ กล่าวต่ออีกว่า ในปีนี้กรมป่าไม้ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ต.ค.56 ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาถอยสูง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานและทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมในครั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่บ้านเรือนของตนเองหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการถวายเป็นราชสักการะแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ขึ้น และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจน ให้กับโลกของเรา